

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 12 - 18 ต.ค. 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 15 ตุลาคม 2566 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งมีประเด็นหลัก 13 ประเด็น โดยประเด็นหลักลำดับที่ 7 คือ เรื่องสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ จะมีการสนับสนุนการจัดบริการเชิงรุก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนงบประมาณแก่ ร.พ. ในพื้นที่กั้นด่านเสี่ยงภัยและจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกรรม การเบิกจ่ายสำหรับกองทุนบุคคลที่มีปัญหา เรื่องสถานะและสิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
- 16 ตุลาคม 2566 กรมควบคุมโรค ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสำหรับรับผู้เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ดังนี้ 1. กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เตรียมการคัดกรองสุขภาพและประสานงานส่งผู้ป่วยบาดเจ็บหรือผู้ที่เป็นโรคทั่วไปไปยังสถานพยาบาลที่จัดไว้รับผู้ป่วย ทั้งที่อาคารท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. เตรียมที่พักชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาที่กองด่าน 4 จำนวน 60 ห้อง เข้าพักได้ 90 คน 3. เตรียมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการชนิดรวดเร็ว ภายใน 2 ชั่วโมง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถาบันบำราศนราดูร 4. เตรียมวัคซีนสำหรับทีมที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โควิด 19 ไข้กาฬหลังแอ่นและ 5. สถาบันบำราศนราดูร เตรียมสถานที่ห้องพักต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจเป็นโรคติดต่อ

“กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” ลดความเสี่ยงจาก 3 โรคภัย

เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีฝนตกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำขังในภาชนะบริเวณที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีสำหรับยุงลาย ซึ่งยุงลายนี้เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ข้อมูลจากกองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 ต.ค. 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 110,809 ราย เสียชีวิต 106 ราย พบว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้มีมากกว่าปี 2565 ถึง 3.5 เท่า ในเวลาเดียวกันสำหรับโรคติดต่อไวรัสซิกานั้น พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยจำนวน 495 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ หากพบโรคนี้ในหญิงตั้งครรภ์ จะทำให้เด็กที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กผิดปกติ ซึ่งจะมีผลกับพัฒนาการของเด็กโดยรวม และโรคสุดท้ายคือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยจำนวน 1,062 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โรคนี้แม้อัตราเสียชีวิตน้อยมากแต่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นโรคที่มีอาการเรื้อรัง โดยจะมีอาการที่เด่นชัดคือ ไข้ ปวดบวมบริเวณข้อและมีการอักเสบร่วมด้วย โดยทั้ง 3 โรคที่กล่าวมานี้ล้วนมียุงลายเป็นพาหะนำโรคทั้งสิ้น ดังนั้นมาตรการสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงงาน อุตสาหกรรม โรงแรมและวัด ให้ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดจำนวนประชากรยุงลายโดยปฏิบัติตามมาตรการ “ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ” คือ **เก็บบ้าน** ให้สะอาด **เก็บขยะ** บริเวณรอบบ้าน และในชุมชน รวมทั้ง **เก็บน้ำ** โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีง่ายๆ ๆ ที่สามารถร่วมมือร่วมใจกันจัดการได้ในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าวข้างต้น



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

จนท. แจ้ง อสต. ประสานกับ จนท. สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกบ้าน เกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกาและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะทั้งสิ้น รวมถึงให้ความรู้ในการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึ่งแต่ละโรคมีอาการที่เหมือนและแตกต่างกัน แนะนำวิธีป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนควรจัดให้มีการณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัย รวมทั้งสถานที่เสี่ยง เช่น วัด โรงเรียน โรงงาน และโรงแรม โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดมีการถ่ายเทอากาศได้ดี มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีที่ง่าย และได้ผลดีในการลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคดังกล่าวทั้งสามโรคข้างต้นในพื้นที่ได้

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

O I
DDC

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/54e689de-b3db-4f96-8ec8-43fef4b40c40/page/GKWfC>
- <https://pr.moph.go.th/index.php?url=pr/detail/2/02/199817/>
- https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4232876
- https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=37747&deptcode=brc&news_views=79
- ขอบคุณภาพจาก : <https://shorturl.at/nLS02>